

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๒ สมัยสามัญนิติบัญญัติ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา นายเจริญ จรรย์โกมลรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิก ๆ ปรีกษาหารือในที่ประชุมสำหรับปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ๆ และปัญหาภาพรวมของประเทศ ประมาณ ๑ ชั่วโมง จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามกระทู้จำนวน ๗ กระทู้ดังนี้

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑** การก่อสร้างเขื่อนแม่วังก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง ถามโดยนายประสาธ ตันประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนาว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วังก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา นั้น ในส่วนงบประมาณในการก่อสร้างทำไมจึงไม่บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ และจะใช้งบประมาณส่วนใดในการดำเนินการ

**นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ตอบว่า สำหรับการก่อสร้างเขื่อนแม่วังก ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๕ และได้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแล้วถึง ๔ ครั้ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาในการศึกษาล่าสุดก็ได้นำมาทบทวนอีกครั้งและจะได้ผลการศึกษาโดยสมบูรณ์ก่อนการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับเหตุผลที่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากโครงการนี้รัฐบาลมีแผนจะใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ตามโครงการ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณตามปกติ โดยแบ่งเป็นงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง ๓,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสิ่งแวดล้อม ๖๐๐ ล้านบาท

**นายประสาท** ถามต่อในส่วนพื้นที่ที่จะก่อสร้างเขื่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้มีการประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่

**นายธีระ วงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กรมชลประทานได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โดยกรมอุทยานแห่งชาติไม่มีความขัดข้องแต่อย่างใด จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณารวมทั้งได้มีข้อสังเกตส่งไปยังคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาแล้วโดย และโครงการนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในหลักการของการก่อสร้างในรอบเวลา 8 ปี โดยปีแรกจะเป็นการเตรียมการเรื่องรายละเอียดทางวิศวกรรมก่อน รวมทั้งขณะนี้ก็ได้ออกแบบระบบส่งน้ำเสร็จแล้วด้วย สำหรับประเด็นว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่กำหนดไว้เมื่อโครงการผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเมื่อกระบวนการทุกขั้นตอนพร้อมก็จะเริ่มดำเนินการได้โดยคาดว่าโครงการจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๒ ส่วนการก่อสร้างจะเกิดผลกระทบกับประชาชนท้ายเขื่อนหรือไม่นั้น ส่วนนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจึงไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องลงไปดูในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อการก่อสร้างครั้งนี้ด้วย

**กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒** เรื่องปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ถามโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ว่า จากกรณีการเกิดระเบิดและไฟไหม้โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บรวมแล้วกว่า ๑๙๕ คนและการระเบิดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทั่ว ๓ อำเภอในจังหวัดระยอง ทำให้เกิดความหวาดผวของประชาชนในพื้นที่และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นที่ด้วย รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ และจะสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองอีกครั้งอย่างไร และจากการที่ได้ดูในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖นี้ ก็ไม่พบว่ามีแผนงานงบประมาณในโครงการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งในส่วนถ้าจะมีการตั้งศูนย์ฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีเช่นนี้อีกในอนาคตเห็นว่าหากศูนย์นี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครก็คิดว่าคงจะดูแลปัญหาไม่ทันแน่นอนซึ่งเห็นควรว่าน่าจะไปตั้งศูนย์

ฉุกเฉินที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ๆ เลย จึงอยากถามว่ารัฐบาลมีนโยบายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง

**ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม** ตอบชี้แจงว่ากรณีเหตุการณ์ระเบิดในโรงงานดังกล่าวได้เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้มีการซักซ้อมวิธีการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ กำชับให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนหลังเกิดเหตุการณ์ทันที โดยเร่งรัดให้ดูแลทั้งผู้เจ็บป่วย ผู้เสียชีวิต รวมทั้งเร่งรัดให้บริษัทต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุระเบิดดูแลพนักงานในบริษัทเป็นอย่างดี สำหรับการชดเชยความเสียหายนั้นเบื้องต้นได้มีการดูแลเรื่องค่าทำศพ 1 แสนบาท จ่ายเงินประกันชีวิต อุบัติเหตุ 36 เท่าของเงินเดือนพนักงาน ส่วนผู้ที่รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการแจ้งผู้เสียหายเข้ามากว่า 2 พันรายส่วนนี้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้มีการชดเชยโดยเร็วที่สุด นอกเหนือจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบสาเหตุค้ำเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ไม่มีสารตกค้างหลงเหลืออยู่ ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบสารพิษเกินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบ นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบสุขภาพอีก ๑๐ ชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งมีการซักซ้อมด้านความช่วยเหลือถ้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการประสานข้อมูลให้มีศูนย์ดำเนินการฉุกเฉินในพื้นที่โดยตรงกับจังหวัดและส่วนกลาง โดยให้เชื่อมโยงข้อมูลมายังสำนักนายกรัฐมนตรี จากนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งวิธีการเช่นนี้ไม่ใช่เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดแห่งเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆและอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้แผนการป้องกันความเสี่ยงก็จะต้องมีการสอบถามแผนป้องกันความเสี่ยงใหม่ซึ่งจากเดิมการทานแผนจะทำทุก ๆ 5 ปีก็ให้เปลี่ยนเป็นการดำเนินการทุกไตรมาสเพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นใจให้แก่นักลงทุนในแต่ละพื้นที่ด้วย สำหรับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินก็จะมีการประสานงานและการสื่อสารกับชุมชนโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยจะมีกระบวนการแบ่งภารกิจและขั้นตอนการประสานงานเร่งด่วนโดยทันที ด้านข้อมูลสารเคมีกระทรวงก็มีนโยบายป้องกันอยู่แล้วโดยทุกโรงงานต้องแจ้งสารเคมีที่ผลิตให้กระทรวง ฯ ได้รับทราบและให้มีแผนการซักซ้อมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอด้วย ส่วนเรื่องงบประมาณในปี ๒๕๕๖ นี้ กระทรวงฯ ก็ได้ให้ความสำคัญโดยจัดสรรงบประมาณในการจัดทำระบบเฝ้า

ระวางนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศโดยขณะนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ซึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการในพิจารณาในคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีต่อไป

**กระทู้ถามสด เรื่องที่ ๓** เรื่องกรณีการต่อสัญญาารถไฟฟ้า BTS ของกรุงเทพมหานครถามโดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานครว่า ในกรณีที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของ กระทรวงมหาดไทย ไปต่อสัญญาารถไฟฟ้าบีทีเอส โดยวิสาหกิจของกรุงเทพฯ คือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี ทางกรุงเทพมหานครได้รายงานต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนหรือไม่ และประเด็นดังกล่าวทางกระทรวงมหาดไทยรับทราบและได้อนุญาตหรือไม่ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า สัญญาสัมปทาน ระหว่าง กรุงเทพมหานครกับ บริษัทบีทีเอสซี ระบุว่าหากบริษัท ประสงค์จะขอให้กรุงเทพมหานครขยายอายุสัญญาสัมปทานดังกล่าว บริษัทต้องแจ้งความประสงค์ไปยังกรุงเทพมหานคร และในเวลาไม่มากกว่า 5 ปีและไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยก่อน แต่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการต่อสัญญาสัมปทานแล้ว ทั้งที่ยังไม่ครบตามที่สัญญากำหนดไว้

**นายชชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ชี้แจงว่า ทางกทม. ไม่ได้แจ้งเรื่องการต่อสัญญาดังกล่าวกับ กระทรวงมหาดไทย เพราะเขาถือว่าเป็นอิสระ โดยกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีความเป็นอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนของกรุงเทพมหานครนั้นถือว่าเป็นใช้เงินภาษีของประชาชน และในรายละเอียดเรื่องนี้ตนเองก็ไม่ได้ดูแลโดยตรง จึงขอเอกสาร เพื่อนำไปดำเนินการต่อไปและเรื่องนี้ก็ถือว่าผิดแม้ทุกหน่วยงานของรัฐอ้างคำตัดสินของกฤษฎีกา แต่มันขัดกับความรู้สึกของสังคม และปัญหาในการทำงานนี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกรณีของการประสานงานภูมิภาค จึงจะขอนำเอกสารจากผู้ตั้งกระทู้ไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป หากพบว่าเป็นการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องตนในฐานะผู้ดูแลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

**กระทู้ถามสด เรื่องที่ ๔** เรื่องการดำเนินนโยบายการปรองดองสมานฉันท์ของคนในประเทศ ถามโดยนายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ว่า กรณีที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ(ดีเอสไอ) ได้ออกมาแถลงไม่ฟ้องร้องนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายจักรภพ เพ็ญแข ผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าคดีนี้มีมูล จึงอยากทราบ

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีการดำเนินการอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมในสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

**ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี** ในฐานะดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม ตอบกระทู้ว่าคดีความทั้งหมดเมื่อมีการร้องทุกข์ของผู้เสียหาย ดี เอส ไอสามารถรับการร้องทุกข์และสืบสวนหาข้อมูลได้ กรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์และนายจักรภพนั้น การร้องทุกข์กล่าวโทษอธิบดี ดี เอส ไอ ก็ได้สอบสวนและอธิบดีศาลให้การเป็นพยานชัดเจนว่าเป็นการกล่าวตั้งข้อสงสัย ตั้งข้อสังเกตไม่มีเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การที่ ดี เอส ไอ ไม่ฟ้องเป็นความเห็นของ ดี เอส ไอ ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ดังนั้น ดี เอส ไอ ใช้อำนาจของเขาในการสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นจึงไปก้าวก่ายการทำงานไม่ได้

**นายวัชระ** ถามต่อว่า ถ้าดีเอสไอมั่นใจว่าคำปราศรัยของนายจตุพรไม่ผิดกฎหมายก็อยากจะขอให้ดีเอสไอ นำคำปราศรัยมาเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ นอกจากนี้รองนายกฯ เคยระบุว่าสั่งดีเอสไอได้ตนเลยสงสัยว่ากรณีนี้จะมีการสั่งดีเอสไอได้หรือไม่ นอกจากนี้ นายวัชระยังได้ถามไปถึงกรณีคนเสื้อแดงได้ขับรถไล่ตาม คุณบงกช คงมาลัย นักแสดงที่ผ่านมาว่าจะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเพราะ น.ส.บงกช ปฏิเสธแล้วว่าไม่ต้องการความคุ้มครองจากรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อ

**ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี** ชี้แจงว่ายืนยันอีกครั้งว่าจะไม่ใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานของดีเอสไอ ส่วนกรณีเกิดเหตุการณ์กับ น.ส.บงกช เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ หรือเสี่ยเจียงแล้ว ซึ่ง ถ้า น.ส.บงกช ไม่ต้องการช่วยเหลือจากตนก็ไม่ใช่ไร แต่ตนเองก็ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 คอยดูแลให้ ซึ่งจากภาพเหตุการณ์ที่เห็นก็เป็นแค่การแสดงความไม่พอใจ ถ้าไม่ผิดกฎหมายจะไปจับได้อย่างไร จะใช้ความรู้สึกมาพูดเอาเองคงไม่ได้หรอก

**นายวัชระ** ได้ถามต่อถึงกรณีการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่จ.ภูเก็ต จนเกิด “ภูเก็ตโมเดล” ด้วยว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนหมู่บ้านเสื้อแดงหรือไม่อย่างไร และที่มีการระบุว่าหมู่บ้านเสื้อแดงจะได้รับเงินสนับสนุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท อยากทราบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นหมู่บ้านอื่นที่ไม่ใช่เสื้อแดงจะได้ด้วยหรือไม่

**ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี** กล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงแต่อย่างใด และไม่มีสิทธิ์ห้ามคนเสื้อแดงหนุนพรรคเพื่อไทยและไปเปิดสาขาทางภาคใต้ ส่วนเรื่องการจ่ายเงินก็ไม่มี เพราะการนำงบประมาณแผ่นดินไปให้ที่ไหนต้องมีกฎหมายรองรับจะเอางบประมาณไปให้เฉยๆ ไม่ได้ รัฐบาลไม่มีนโยบายขอให้เลิกพูดและใส่ร้ายรัฐบาล และขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด และถ้ามีใครเสนอตนเองก็จะคัดค้านเอง

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๑** การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน ถามโดยนายสมคิด บาลไธสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดมหาสารคาม ว่ามีนโยบายในการแจกเมื่อไหร่ อย่างไร

**นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ตอบว่านโยบายการแจกแท็บเล็ต ซึ่งมีขนาดตัวเครื่อง ๗ นิ้ว จัดซื้อโดยตรงจากจีนโดยรัฐบาล ราคาเครื่องละประมาณ ๒,๗๐๐ บาท ที่ผ่านมามีการจัดซื้อล่าช้า เนื่องจากติดขั้นตอนการเซ็นสัญญา อย่างไรก็ตามได้มีการลงนามในสัญญาซื้อแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕ โดยเครื่องต้นแบบจะมาถึงประเทศไทย ๒,๐๐๐ เครื่องวันที่ ๒๕ พ.ค. นี้และจากนั้นประมาณ ๔ แสนเครื่องจะมาถึงสุวรรณภูมิประเทศไทย วันที่ ๙ ก.ค. นี้เช่นเดียวกัน ซึ่งสำหรับกระทรวงศึกษาฯ รับผิดชอบในนักเรียนที่ดูแลทั้งหมด ๗๕๔,๐๐๐ เครื่อง รวมทั้งที่จะให้ครูอีกประมาณ ๕ หมื่นเครื่องก็เกินกว่า ๘ แสนเครื่องและที่เหลืออีกประมาณ ๒ แสนเครื่องก็จะให้ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นต้น โดยนโยบายการแจกแท็บเล็ตในปีแรกนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ก็จึงได้มีการแจกเครื่องพร้อมกับคู่มือการใช้แท็บเล็ตด้วย และเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ตนั้นก็จะมีเนื้อหาอยู่ ๕ วิชา การมีความจุเนื้อหาเพียง ๔ GB เท่านั้นซึ่งก็จะมีเนื้อที่เหลือในเครื่องที่จะใส่ข้อมูลแอปพลิเคชันได้อีกมาก ส่วนนี้ก็จะได้ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนคิดแอปพลิเคชันใหม่ๆ บรรจุลงไปได้ และการแจกแท็บเล็ตในครั้งนี้จะให้นักเรียนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายให้กับระดับอื่นต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๒** เรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ตำบลยาง อำเภอสีขรภูมิและอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ถามโดยนายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

**นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ตอบว่าการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วนั้น มีนโยบายปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ และจะดำเนินการก่อสร้างคลองใส่ไก่ควบคู่ไปด้วยในอนาคตซึ่งกำลังดำเนินการศึกษาอยู่ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก สภาพปัจจุบันดีขึ้น ก็จำเป็นจะต้องขุดลอกและศึกษาความเหมาะสมในเพิ่มสันเขื่อนอยู่ ซึ่งถ้าศึกษาเสร็จแล้วก็จะได้นำงบประมาณดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ก็ได้มีการสร้างระบบควบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนนี้จึงไม่มีการดำเนินการระบบส่งน้ำแต่อย่างใด สำหรับการดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้ในส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วจะสามารถทำได้ในงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่ สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกก็คาดว่าจะดำเนินการได้ในงบประมาณ ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามก็กำลังศึกษาเพื่อนำงบประมาณพิเศษจากการใช้เงินตามแผนการใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศมาดำเนินการให้

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่องที่ ๓** เรื่องปัญหาด้านสาธารณสุขโรคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ถามโดยนายไพโรจน์ อิศรเสรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ว่างงบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ อยากรัฐบาลดูแลการขยายเขตประปาย่านหนองจอกต่อเนื่องเขตลาดกระบังด้วย จะทำได้หรือไม่

**นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบในภาพรวมว่าการขยายเขตประปาทั่วประเทศขณะนี้ยังมีเป็นจำนวนมาก จึงขอรับคำร้องเรียนไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

**นายไพโรจน์**ถามต่อ ในส่วนหมู่บ้านจัดสรรเถื่อนที่มีอยู่ขณะนี้จำนวนมากและการก่อสร้างก็ได้เลี้ยงพรบ.บ้านจัดสรรปี ๒๕๔๓ และสร้างโดยไม่มีป้อน้ำเสียทำให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมสาธารณะ จะมีแนวทางในดูแลปัญหานี้อย่างไร

**นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ตอบว่าในวันนี้ได้มีการกำชับให้หน่วยงานอาทิ กรมที่ดินและการไฟฟ้าไปเป็นกรรมการในการจัดสรรที่ดินด้วยเพื่อไปดูแลในเรื่องสาธารณสุขโรคสาธารณะให้แต่ละหมู่บ้านที่ก่อสร้างมีการก่อสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่เกิดผลกระทบต่อสาธารณสุขโรคสาธารณะ

**กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๔** เรื่องการยุบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ถามโดยนายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยว่านโยบายดังกล่าวมีความชัดเจนอย่างไร

**นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ** ตอบในภาพรวมว่าการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศขณะนี้ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คนลงไปมีสีหมื่นกว่าโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและประถม ซึ่งส่วนนี้นั้นความชัดเจนคือรัฐบาลไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนแต่อย่างใดจะมีแต่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นเท่านั้นเช่นการดำเนินการในรูปแบบนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้กับครูและนักเรียนซึ่งเป็นการปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนให้นักเรียนและครูได้พบปะกันเพื่อเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตและมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนาคือแทนที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ หรือป. ๑.๑ โรงเรียนก็จะมีกรรวมเปิดที่เดียวเพื่อเป็นการบูรณาการ การเรียน การสอน สำหรับเรื่องการทำคส. ๓ ของครูนั้นในวิธีการใหม่ก็จะให้มีการวัดผลงานโดยวิธีการนำผลการสอนของครูที่ต้องสอนเด็กให้ได้คะแนนดีขึ้น ครูดูแลการเรียนการสอนดี ดูแลชุมชนดีก็จะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่นำมารวมคะแนนการประเมินได้

ภายหลังการถามตอบกระทู้ถามเสร็จสิ้น ที่ประชุม ฯได้มีการพิจารณาต่อในส่วนของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงให้ยกฐานะสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพิจารณาต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในส่วนของการลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๑ คนพิจารณาต่อไป และกำหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาต่อในส่วนของระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๒๕ คือร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งสาระสำคัญของร่างเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ซึ่งมีหลักเกณฑ์บางประการไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังไม่ได้มีการกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การดำเนินการที่สำคัญบางประการไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา



การอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติมีสมาชิก ฝ่ายค้านและรัฐบาลสลับการ  
อภิปรายได้เวลาพอสมควร ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ตั้งคณะกรรมการ  
วิสามัญพิจารณาจำนวน ๓๑ คนกำหนดแปรญัตติ ๓๐ วัน  
จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา